
CYNGOR CYMUNED LLANWINIO COMMUNITY COUNCIL 

 

Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Llanwinio nos Fercher 16eg Tachwedd 2022 am 8.00pm yn 

Neuadd Gymuned Llanwinio. 

PRESENNOL: Y Cynghorwyr I Saer (Cadeirydd), H James, W Evans, C Smoothy, J Lewis (CSC) ac R Gallie 

(clerc) 

YMDDIHEURIADAU: Cyng S Pask, Cyng D Lewis, G Evans 

COFNODION: Darllenwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi a’u cofnodi fel rhai cywir. 

DATGAN CYSYLLTIAD: Huw James, ynglŷn ag eitem 6 - Gohebiaeth ar gofrestru tir comin 

MATERION YN CODI: 

Cafwyd adroddiad gan y Cyng Evans ar waith atgyweirio ardderchog y bont yng Nghwmfelin Mynach. 

Mae gwaith atgyweirio i Gofeb Ryfel Llanwinio wedi'i gwblhau. Mae'r gofeb wedi'i glanhau ac mae'r 

llythyrau wedi'u hail-baentio. 

Cynhaliwyd hyfforddiant ar gyfer y diffibriliwr cymunedol newydd ar Hydref 19eg. Mynychodd 14 o 

bobl. Talwyd y gost ychwanegol o £75. 

Mae ciosg Blaenwaun sy'n cynnwys y diffibriliwr newydd wedi'i beintio â paent preimio yn barod ar 

gyfer cot olaf o baent coch cyn y cyfarfod nesaf. Mae'r Cynghorwyr yn dal i aros am dywydd braf er 

mwyn gallu cwblhau'r paentiad. 

Cwblhawyd a chymeradwywyd Archwilio Mewnol. Yr holl ddogfennau a anfonwyd ar gyfer Archwiliad 

Cymru - gan gynnwys llyfr taliadau ac mae'r clerc yn aros am adborth. Bydd hysbysiad am yr archwiliad 

hwyr a chyhoeddiad cyfrifon yn cael ei ychwanegu at y wefan 

Mae'r arwyddbost cymunedol newydd wedi cyrraedd. Mae'r Cynghorwyr Saer a James wedi cynnig ei 

osod o flaen y Neuadd gymunedol. 

Mae cyfarfod gyda swyddog Bio-Amrywiaeth Sir Gaerfyrddin, ac Un Llais Cymru wedi ei drefnu ar gyfer 

10am ar 24ain Tachwedd. 

Cafwyd diweddariad gan y Cyng Smoothy ar brofiad pwyllgor Lles Tegryn wrth weithredu maes 

chwarae newydd a chynigiodd drefnu ymweliad ar gyfer y cyfarfod cyffredinol nesaf. 

Mae angen rhoi wyneb newydd ar y ffordd rhwng Maes y Groes a Gilfach. Roedd y Cyng Lewis wedi 

codi'r mater. Mae'r cam hwn i'w gario drosodd i'r cyfarfod nesaf 

Mae angen carthu'r bont yng Nghwm Bach eto. Roedd y Cyng Lewis wedi codi'r mater. Mae'r cam hwn 

i'w gario drosodd i'r cyfarfod nesaf 

Mae'r cloddiau, a'r ardal o amgylch y rhwydi criced yn y maes chwarae eto i'w torri. Camau i'w dilyn i 

fyny gyda'r Cyng Evans. 

 

 

TRAFODAETH AR SUT I GREU CYNLLUN CYMUNEDOL. 



Mae arolwg drafft wedi ei greu gan y clerc. Crëwyd fersiwn newydd wedi'i mireinio gan y Cyng 

Smoothy. Adolygwyd hyn gyda'r cynghorwyr ar gyfer newidiadau a awgrymwyd. Bydd cyfarfod dilynol 

rhwng y Cynghorydd Smooth a'r Clerc yn cael ei drefnu yn ystod y pythefnos nesaf i gwblhau fersiwn 

ar-lein. 

Cynigiodd y Cyng Saer drefnu cyfieithiad Cymraeg o'r Arolwg. 

Gofynnwyd am restr o eiddo ar y gofrestr etholiadol, a chytunwyd y byddai'r Cynghorwyr yn ymweld â 

phob eiddo gyda chopi ffisegol o'r arolwg. 

Cynigiwyd cynnal cyfarfod cymunedol i drafod yr arolwg gyda'r gymuned i wella'r cyfraddau ymateb ac 

ansawdd yr adborth. 

GOHEBIAETH: 

Derbyniwyd llythyr gan David Cummings ar ran Ms Agoust. Roedd hwn yn gofyn am hysbysiad o 

resymau llawn, seiliau a bwriadau'r cyngor cymuned dros gofrestru'r tir sy'n cael ei rentu gan y cyngor 

cymuned. 

Anfonwyd llythyr dilynol i gadarnhau ymateb i'w anfon at Ms Agoust a David Cummings. 

Derbyniwyd e-bost oddi wrth Hayden Burns o Archifau Sir Gaerfyrddin yn rhoi gwybod inni fod rhai 

cofnodion archif ychwanegol wedi’u canfod (gan gynnwys rhai cofnodion coll yr oeddem wedi bod yn 

ceisio dod o hyd iddynt). Mae rhestr eiddo'r archif wedi'i diweddaru. 

Llofnodwyd a derbyniwyd y llythyr ymgysylltu gan Archwilio Mewnol 

Llythyr oddi wrth SSE yn dweud bod y cytundeb yn dod i ben ym mis Rhagfyr. Bydd y clerc yn adolygu i 

sicrhau ein bod yn dal i gael y fargen orau posib. 

Derbyniwyd e-byst yn ymdrin â’r pynciau canlynol: 

Polisïau bwlio ac aflonyddu ar gyfer Cynghorau gan Un Llais Cymru 

Hysbysiad cau ffordd brys ar gyfer 8/11 yng Ngelliwen. 

Ymgynghoriadau ar reoliadau drafft Treth y Cyngor i ymestyn eithriadau i bremiymau cartref 

Ymgynghoriad ar derfyn cyflymder 20 mya ar ffyrdd. Unrhyw adborth i'w dderbyn erbyn 9/12. 

Williams a'i Feibion i hysbysu'r clerc fod y Gofeb Ryfel wedi ei chwblhau. 

Dianne Malley yn rhoi cyfarwyddiadau i'r clerc ynglŷn â chofrestriad cyflogres a chopi o anfoneb am 

wasanaethau ar gyfer eleni. 

Cynllun Llesiant drafft gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Anfonwyd hwn ymlaen at y cynghorwyr 

TGCh i ofyn am wybodaeth am agenda a chofnodion coll ar gyfer y fersiwn newydd o wefan y Cyngor 

Cymuned. 

FSSE gyda chais i newid yr hen fesurydd gyda mesurydd clyfar yn y neuadd gymunedol. 

Swyddog Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin yn hysbysu’r Clerc o statws y cais o ran cael copi diffiniol o 

lwybrau’r plwyf. Nid yw eu hargraffydd yn gweithio yn y swyddfa o hyd a bydd y clerc yn cael gwybod 

pan fydd. 



Un Llais Cymru yn darparu gwybodaeth am ddeiseb cymdeithas y Cerddwyr am gyllid teg ar gyfer 

cynnal a chadw a gwella llwybrau. 

Un Llais Cymru yn darparu gwybodaeth am leoedd ychwanegol ar gyfer pecynnau natur. 

Un Llais Cymru yn rhoi arweiniad ar ffurfio cynllun hyfforddi cynghorau cymuned. Cytunwyd i drafod 

hyn yn y cyfarfod cyffredinol nesaf. 

DERBYNIADAU: 

Talu rhent tir y cyngor ar gyfer Hydref – Mawrth 23 GA/GE Evans    £869.00 

Talu rhent tir y cyngor – Hydref - Mawrth 23 – Huw James     £407.00 

Hawlio TAW           £313.97 

Cronfa Gymunedol Tyrbinau Gwynt        £3425.96 

Llog            £2.49 

BILIAU: 

SSE – Trydan Neuadd Gymunedol        £83.75 

Gwasanaethau Cyflogres DM         £72.00 

Taliad Honorariwm          £750.00 

Curiad Calon Cymunedol - Hyfforddiant       £75.00 

Archwilio Mewnol          £57.60 

Treuliau 20/21 Clerc          £67.45 

ADRODDIAD ARIANNOL: 

Cyfrif Trysorydd - £18381.93 

Cyfrif busnes – £23842.19 

CYNLLUNIO: Dim 

Mae A.O.B. 

Cynhaliwyd cyfarfod gyda phwyllgor adloniant. Awgrymwyd y gallai'r Cyngor ariannu pabell fawr ar 

gyfer digwyddiad ym mis Mai i ddod â'r gymuned ynghyd i drafod beth i'w wneud gyda'r maes 

chwarae. Gwneir cais ffurfiol gan y pwyllgor Adloniant ar gyfer y cyfarfod cyffredinol nesaf. 

Gwnaed cais gan y Cyng Saer am lythyr at Gyngor Cymuned Llanboidy i roi gwybod iddynt am 

werthiant fferm leol ar gyfer fferm Coed. 

Darparodd y Cyng Lewis (CSC) wybodaeth am y Gronfa Tlodi ar gyfer Neuaddau Cymunedol i helpu i 

ariannu lleoedd cynnes ar gyfer y gaeaf. 

Darparodd y Cynghorydd Lewis (CSC) ddiweddariad ar weithredu terfyn cyflymder 20mya ym 

Mlaenwaun a Hoelshoel. Bydd y Cyng Lewis yn cyfarfod â swyddfa ddiogelwch ar y mater yr wythnos 

nesaf. 



Gan nad oedd unrhyw fusnes arall diolchodd y Cadeirydd i bawb a fynychodd a datganodd fod y 

cyfarfod wedi dod i ben. 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Fercher 18fed Ionawr 2022 yn Neuadd Gymuned Llanwinio am 

8.00pm. 


